

Số: /BC-XSKT

Ninh Thuận, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023, Quyết định số 157/QĐ-TTCP ngày 29/3/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2023; trên cơ sở tài liệu, báo cáo của Công ty về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị từ ngày 16/12/2022 đến ngày 31/12/2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, tổ chức kinh doanh các loại hình vé xổ số trên địa bàn 14 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, phục vụ nhu cầu đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục nhằm xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Năm 2023, người quản lý và người lao động Công ty là 67 người (20 nữ) công tác tại 05 Phòng chuyên môn nghiệp vụ, 06 Văn phòng đại diện tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; 100% tham gia đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.

Đảng bộ Công ty có 51 đảng viên (01 dự bị, 15 nữ), BCH Đảng bộ có 09 đồng chí do Giám đốc Công ty làm Bí thư Đảng ủy. Công ty có 02 tổ chức đoàn thể (Công đoàn cơ sở và Chi đoàn TN) Chủ tịch Công đoàn do 01 đồng chí Phó Giám đốc Công ty đảm nhiệm. Lý luận chính trị: Trung cấp: 15 người, cao cấp: 8 người.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN

1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN:

a) Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng ủy Công ty kịp thời ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Nghị quyết bảo vệ an ninh trật tự năm 2023 của Đảng bộ Công ty, tiếp tục triển khai thực hiện tiêu chuẩn tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên và người lao động tại Công ty làm theo tấm gương Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay trong toàn Đảng bộ, ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lồng ghép tiêu chuẩn thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng là một trong những mục tiêu phấn đấu, tiêu chuẩn bình xét, phân loại thi đua hàng tháng.

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 25/KH-XSKT ngày 17/01/2022 thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong người lao động Công ty. Lồng ghép triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đôn đốc, quản lý, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của người lao động thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ; kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”,...

Lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2023. Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”; kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ...

b) Đánh giá việc tổ chức thực hiện

Đảng ủy, Giám đốc Công ty thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về PCTN như Luật PCTN 2018, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các hướng dẫn thi hành có liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN thông qua các Hội nghị sơ, tổng kết phong trào thi đua, hội nghị giao ban, hội nghị đối thoại định kỳ, chào cờ đầu tháng hoặc chuyên

đến Trưởng các đơn vị trực thuộc trên TD-office để triển khai đến người lao động. Phân công cán bộ có năng lực, đủ điều kiện kiêm nhiệm công tác pháp chế trong Công ty; củng cố, kiện toàn hoạt động Ban thanh tra nhân dân từ đó thông qua Công đoàn, đoàn thanh niên cùng tham gia tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đến người lao động.

Đảng ủy Công ty thường xuyên đánh giá việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong điều kiện kinh doanh hiện nay của Công ty. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thường xuyên kiểm tra, cập nhật, theo dõi thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về PCTN liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty để thực hiện đúng. Trong năm không xảy ra vụ việc nào vi phạm phải xử lý.

Đầu năm 2023, Công ty ban hành Công văn số 51/XSKT-TC về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, dự thảo mới các quy chế, quy định của Công ty nhằm thực hiện việc kiểm tra, rà soát các quy chế, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động kinh doanh với các chính sách, hướng dẫn của Nhà nước; chỉ đạo các phòng chuyên môn sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định để tham mưu ban hành mới hoặc đề nghị UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền. Trong năm qua, Công ty đã ban hành mới và bổ sung 15 quy chế, quy định trong đó có những quy chế quan trọng như Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phúc lợi; Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy trình phúc tra, lưu trữ, tiêu hủy vé xổ số trúng thưởng hết hạn lưu trữ tại Công ty; Quy chế làm việc của Công ty; ...

Công ty cũng đã nghiên cứu, kiến nghị, góp ý với các cơ quan chức năng khi phát hiện những bất cập, vướng mắc của cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý Nhà nước.

Tự đánh giá đạt: 14/20 điểm

2. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

2.1 Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước:

a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018:

Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ như Công bố báo cáo tài chính, Công bố báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm và 3 năm, kế hoạch sử dụng lao động hàng năm sau khi được phê duyệt, thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Công ty, ...

Công khai tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong tháng như doanh thu, nộp ngân sách, chi phí trả thưởng, chi phí kinh doanh tại cuộc họp giao ban đầu tháng cũng như công khai tình hình trích lập, sử dụng các Quỹ khen thưởng,

Phúc lợi, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tại Hội nghị Người lao động năm 2023. Công ty tiếp tục đăng tải các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị theo yêu cầu trên trang thông tin điện tử Công ty (***Đường dẫn văn bản chứng minh:*** <http://www.xosoninhthuan.com.vn/cong-bo-thong-tin/phong-chong-tham-nhung>). Công khai kế hoạch sử dụng lao động hàng năm sau khi được phê duyệt, kế hoạch luân chuyển, điều động người lao động tại các cuộc họp Đảng ủy, giao ban cán bộ chủ chốt hàng tháng.

Triển khai xây dựng mới và lấy ý kiến người lao động nội dung Thỏa ước Lao động tập thể để thông qua tại Hội nghị Người lao động để đăng ký thực hiện. Công khai tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong tháng như doanh thu, nộp ngân sách, chi phí trả thưởng, thông báo kế hoạch in vé xổ số truyền thống hàng tháng, kế hoạch phân phối tiền lương, tiền thưởng, chế độ hỗ trợ đối với người lao động dịp Tết Nguyên đán, công khai báo cáo tài chính năm sau khi được kiểm toán.

Thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định, các kế hoạch có liên quan đến hoạt động kinh doanh đảm bảo chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động đúng quy định, tiết kiệm. Có sự trao đổi, thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Người quản lý, Ban Chấp hành Công đoàn trong các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, sử dụng Quỹ Phúc lợi.

b) Kết quả cải cách hành chính (PAR năm 2023):

Công ty không thuộc diện đánh giá điểm cải cách hành chính do Bộ Nội vụ công bố. Tuy nhiên Công ty cũng công bố thủ tục, quy trình trả thưởng tại đơn vị để khách hàng, người trúng thưởng biết, theo dõi và thực hiện.

c) Kết quả chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI năm 2023):

Công ty không thuộc diện đánh giá điểm cải cách hành chính do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Trong năm, Công ty đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, các kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, triển khai thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đường truyền internet để phục vụ hoạt động kinh doanh; lắp đặt máy chấm vân tay hỗ trợ chấm công; tổ chức phòng họp trực tuyến các hội nghị giao ban hàng tháng; ứng dụng chữ ký số, gửi nhận văn bản điện tử; xin chủ trương của UBND tỉnh về việc mua sắm phần mềm quản trị doanh nghiệp.

d) Kết quả thực Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025:

Thực hiện theo quy định của Luật Kế toán, Luật thuế và các văn bản hướng dẫn trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi phí từ 20 triệu đồng trở lên. Thực hiện việc trả lương qua tài khoản ngân hàng đối với người lao động Công ty.

e) Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:

Xây dựng và thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh kế hoạch liên quan đến hoạt động kinh doanh như in và phát hành vé, định mức tiêu hao nhiên liệu, chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, quy định về chi tiêu nội bộ, ... nhằm đảm bảo chi phí phát sinh được quản lý chặt chẽ, không vượt quá kế hoạch tài chính được phê duyệt. Nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty trong dịp Tết Dương lịch, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Giám đốc Công ty ban hành nhiều văn bản triển khai hoạt động kinh doanh, các chế độ hỗ trợ người lao động làm việc trong những ngày nghỉ, về việc giải quyết một số chế độ nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán.

Tiếp tục triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với văn bản hướng dẫn mới của Nhà nước. Trong năm đã ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 15 quy chế, quy định (theo Phụ lục I đính kèm).

g) Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích:

Giám đốc thường xuyên báo cáo, trao đổi để thống nhất với Chủ tịch, người quản lý Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tổ chức góp ý công khai, dân chủ khi xây dựng và triển khai thực hiện các quy chế, quy định có liên quan đến phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý và người lao động, quy chế quản lý Tài chính, quy định chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị Người lao động theo quy định, công khai tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi, đóng BHXH, BHYT, BHTN, ... cho người lao động biết; phối hợp với Công đoàn tổ chức đối thoại định kỳ, thương lượng tập thể giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, có lợi hơn so với pháp luật đối với người lao động.

Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong PCTN: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Giám đốc Công ty luôn có sự quan tâm sâu sát, kịp thời lãnh, chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung PCTN. Đồng thời nêu gương trong việc thực hiện nghiêm quy định Nhà nước về PCTN, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tinh thần phê bình của cấp dưới; thường xuyên nắm bắt tư tưởng người lao động để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, uốn nắn kịp thời các dấu hiệu vi phạm của người lao động. Kết quả tại Công ty thời gian qua không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng cũng như trường hợp người tố cáo bị trả thù, trù dập.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, tại Công ty không có trường hợp nào vi phạm việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà sai quy định. Trong năm 2023, tại Công ty không xử lý vụ việc liên quan đến xung đột lợi ích.

h) Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của người lao động:

Thực hiện luân chuyển vị trí công tác của người lao động trong từng Phòng, VPĐD vừa nâng cao năng lực làm việc của người lao động vừa phù hợp với yêu cầu kinh doanh của Công ty. Trong thời gian báo cáo, đã thực hiện điều động, luân chuyển 07 người lao động vừa phục vụ hoạt động kinh doanh vừa góp phần phòng ngừa tham nhũng. Công ty thực hiện bổ nhiệm với 03 người lao động vào các vị trí Trưởng văn phòng và Phó trưởng văn phòng đại diện. Công tác tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, đúng quy trình, quy định của Nhà nước. Trong năm 2023 công ty tuyển dụng 02 người lao động, giải quyết thôi việc theo nguyện vọng 01 trường hợp. Đảng ủy, Công ty xây dựng kế hoạch và thực hiện đầy đủ quy trình quy hoạch cán bộ bổ sung giai đoạn 2020 – 2025, 2021 – 2026; quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 – 2030, 2026 – 2031 theo quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

i) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử:

Người lao động từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên, người quản lý thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên và người lao động theo Quy chế Văn hóa doanh nghiệp và Bộ quy tắc ứng xử văn hóa Công ty đã ban hành nhằm chấn chỉnh kỷ cương lề lối làm việc, chuẩn mực đạo đức thể hiện tác phong, lối sống, tinh thần trách nhiệm, quan hệ đối xử với đồng nghiệp, nhân dân địa phương nơi cư trú; quy định những việc phải làm và không được làm theo Luật PCTN năm 2018; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. Các năm qua chưa có trường hợp cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty vi phạm.

k) Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập:

Luôn quán triệt đến cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao tinh thần tự giác trong việc minh bạch tài sản, thu nhập theo Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày 15/12/2023 Công ty ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn năm 2023 đến các đối tượng có liên quan để thực hiện kê khai tài sản, thu nhập bổ sung, kê khai hàng năm theo đúng đối tượng quy định. Thực hiện công khai theo hình thức niêm yết tại đơn vị. Đồng thời giao phòng Tổ chức – Lao động tổng hợp nộp bản kê khai về Thanh tra tỉnh theo quy định. Thời gian hoàn thành trước 31/12/2023. Trong năm thực hiện kê khai và niêm yết tại Trụ sở Công ty 14 trường hợp thuộc diện kê khai hàng năm, 01 trường hợp kê khai tài sản thu nhập lần đầu, 01 trường hợp kê khai bổ sung.

Các năm qua chưa có trường hợp phải xử lý kỷ luật trong việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về kê khai tài

sản, thu nhập đối với viên chức quản lý và người lao động để có cơ sở giám sát và kiểm tra về nguồn thu nhập của cá nhân.

h) Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trong năm 2023:

Công ty tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt” theo Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công ty tiến hành việc lắp đặt camera giám sát ở những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với khách hàng trúng thưởng, đại lý xổ số để đảm bảo tính minh bạch, khách quan, đồng thời góp phần ngăn chặn hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Trong năm, Công ty không nhận được đơn thư khiếu nại, phản ánh, chưa phát hiện người quản lý, người lao động Công ty gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, nhất là đối với đại lý xổ số, khách hàng trúng thưởng, ...

Tự đánh giá đạt: 17/27 điểm.

2.2 Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước: Công ty không báo cáo nội dung này.

Tự đánh giá đạt : 0/3 điểm.

3. Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng

Qua các hoạt động tự kiểm tra nội bộ của Kiểm soát viên Công ty và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty, Ban Thanh tra nhân dân chưa phát hiện đơn vị trực thuộc, cá nhân nào có hành vi tham nhũng phải xử lý, không nhận được tin báo cũng như đơn thư tố cáo về tham nhũng gửi đến Công ty.

Công ty hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm theo quy định. Qua kiểm tra chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

3.1. Đánh giá việc phát hiện hành vi tham nhũng: Công ty chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Tự đánh giá đạt : 0/12 điểm.

3.2. Đánh giá việc xử lý tham nhũng: Công ty không có nội dung này.

Tự đánh giá đạt : 0/20 điểm.

3.2. Đánh giá kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN: Công ty không có nội dung này.

Tự đánh giá đạt : 0/8 điểm.

4. Đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng: Năm 2023, tại Công ty chưa phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và cũng không có trường hợp thu hồi tài sản tham nhũng.

4.1. Đánh giá kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, phản ánh: Công ty không có nội dung này.

Tự đánh giá đạt : 0/5 điểm

4.2. Đánh giá kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án:

Tự đánh giá đạt : 0/5 điểm

5. Điểm tự đánh giá công tác PCTN năm 2023

Căn cứ Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn do Thanh tra Chính phủ ban hành, Công ty tự chấm điểm đạt: 31/100.

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC PCTN

1. Đánh giá về công tác PCTN

Nhìn chung, năm 2023 công tác PCTN đã được Đảng ủy, lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Người quản lý, người lao động ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực thi các quy định pháp luật về PCTN góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN; công tác cán bộ, công khai, minh bạch trong hoạt động và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng khác được quan tâm, chú trọng. Công tác tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN tiếp tục triển khai thực hiện. Hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động phần nào hạn chế tư tưởng, hành vi tham nhũng tại đơn vị. Người quản lý, người lao động đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực thi các quy định pháp luật về PCTN góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty. Kế hoạch PCTN, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được xây dựng kịp thời và đảm bảo triển khai thực hiện. Các biện pháp phòng ngừa, xử lý tham nhũng được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả. Trong năm 2023, không phát hiện, phát sinh hành vi vi phạm pháp luật về PCTN, lãng phí tại đơn vị. Thực hiện công tác báo cáo đúng thời gian, nội dung theo quy định.

2. Khó khăn, vướng mắc

Công tác PCTN tại Công ty trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như một số chủ trương, văn bản liên quan đến công tác này đôi khi chưa được triển khai kịp thời theo yêu cầu, do đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty trải dài trên 14 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên làm cho công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy đôi lúc chưa kịp thời.

Việc cụ thể hóa chủ trương, quy định pháp luật, văn bản của cấp trên trong công tác PCTN vào hoạt động kinh doanh của Công ty đôi lúc chưa kịp thời. Qua công tác kiểm tra tại Công ty chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

3. Giải pháp để tiếp tục tăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả các giải pháp PCTN nhằm thực sự ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn tham nhũng trong thời gian tới

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tại Công ty. Tiếp tục lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp liên quan đến đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, người lao động các quy định của Đảng, Nhà nước, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018, Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, người lao động các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của nạn tham nhũng. Từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm đấu tranh phòng, ngừa không để tham nhũng, tiêu cực xảy ra.

c) Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch hoạt động tài chính, mua sắm tài sản, tuyển dụng lao động, tăng cường công tác tự kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản tại Văn phòng Công ty và Văn phòng đại diện.

d) Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tổ chức đoàn thể, người lao động tham gia giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty. Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện PCTN.

đ) Thực hiện tốt công tác bảo vệ, tuyên dương khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực; Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

e) Tiếp tục triển khai đúng quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, hướng tới thực hiện tốt công tác xác minh tài sản, thu nhập của người kê khai theo thẩm quyền năm 2023 và những năm tiếp theo.

4. Kiến nghị, đề xuất: Không.

Trên đây là Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận, báo cáo Thanh tra tình tổng hợp và quan tâm có ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NQL Công ty;
- Lưu: VT, TC. BL.

GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Kim

UBND TỈNH NINH THUẬN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Phụ lục 5
DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG CỦA CÔNG TY
PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2023

A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PCTN	TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG VIỆC THỰC HIỆN <i>(Ghi rõ tên, ngày tháng ban hành văn bản theo các mục tương ứng bên cột trái)</i>	Ghi chú
A.2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện:		
A.2.1. Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN		
A.2.1.1. Ban hành kế hoạch	Văn bản số 51/XSKT-TC ngày 02/02/2023 về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, dự thảo mới các quy chế, quy định của Công ty.	http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/51.pdf
A.2.1.2. Kết quả thực hiện	Trong năm đã thực hiện sửa đổi, bổ sung ban hành mới 15 quy chế, quy định (theo Phụ lục đính kèm).	
A.2.2. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.		
A.2.2.1. Ban hành kế hoạch	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch số 15/KH/ĐUXS ngày 19/01/2023 về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp năm 2023. - Kế hoạch số 23/KH/ĐUXS tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. - Kế hoạch số 152/KH-XSKT ngày 11/04/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 	http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/15.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/23.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/152.p

	<p>2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch số 302/KH-XSKT ngày 22/8/2023 tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. - Kế hoạch số 91/KH/ĐUXS ngày 15/8/2023 Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023. - Kế hoạch số 36/KH/ĐUXS ngày 10/3/2023 triển khai thực hiện Chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. 	<p>df http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/KE-HOACH-TU-KIEM-TRA-CONG-TAC-PCTN-TC-2023_-sua%20(22_08_2023_13h52p17)_signed(1).pdf</p> <p>f http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/91.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/36.pdf</p>
A.2.2.2. Kết quả thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Dành thời gian trong buổi chào cờ hàng tháng hoặc sơ, tổng kết, họp phòng, sinh hoạt Chi bộ để thực hiện tuyên truyền chính sách pháp luật mới, có tuyên truyền Luật PCTN, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác PCTN, ... 	
A.2.3. Thực hiện kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo số 480/BC-XSKT ngày 20/12/2023 về kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023. - Báo cáo số 340/BC-XSKT ngày 22/9/2023 Kết quả tự kiểm tra công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Công ty. - Báo cáo số 474/BC-XSKT ngày 18/12/2023 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ. 	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC-nam%202023(20_12_2023_14h24p56)_signed.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20t%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%83m%20tra%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20PCTN%20-%202023(22_09_2023_13h47p49)_signed(1).pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20PCTN%202023%20BAN%20CSD(18_12_2023_11h03p09)_signed%20(1).pdf</p>

	<p>- Báo cáo số 479/BC-XSKT ngày 20/12/2023 về Kết quả thực hiện Kế hoạch số 685-KH/BCSD ngày 02/8/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh</p> <p>- Kế hoạch số 96-KH/ĐUXS ngày 23/8/2023 triển khai thực hiện Kế hoạch số 225-KH/TU ngày 18/7/2023 của BTV Tỉnh ủy về khắc phục các hạn chế, vướng mắc, khó khăn và thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.</p> <p>- Kế hoạch số 327/KH-XSKT ngày 13/9/2023 khắc phục những hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý sử dụng đất đai, sử dụng ngân sách, đầu tư mua sắm tài sản công.</p>	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20-%20KH%20685%20-%20BCS%20C4%90%202023(20_12_2023_13h48p28)_signed.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/96.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/KH%20Th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20QL%20mua%20sam%20TS%20c%20c3%B4ng%20(13_09_2023_09h14p11)_signed(1).pdf</p>
A.2.5. Tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp huyện		
A.2.6. Tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân của Người đứng đầu Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh		
B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG		
B.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước		
B.1.1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018	<p>- Báo cáo số 480/BC-XSKT ngày 20/12/2023 về kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023.</p> <p>- Báo cáo số 474/BC-XSKT ngày 18/12/2023 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ.</p>	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC-nam%202023(20_12_2023_14h24p56)_signed.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20PCTN%202023%20BAN%20CSD(18_12_2023)_signed.pdf</p>

	<p>- Báo cáo số 340/BC-XSKT ngày 22/9/2023 Kết quả tự kiểm tra công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Công ty.</p> <p>- Văn bản số 1/CĐXS ngày 11/01/2024 V/v đánh giá việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2022 và Phụ lục thỏa ước lao động tập thể năm 2023.</p> <p>- Quyết định số 27/QĐ-XSKT ngày 09/02/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2023 của Công ty.</p> <p>- Kế hoạch ngày 17/5/2023 sắp xếp, luân chuyển người lao động tại Văn phòng đại diện tại các tỉnh đợt 1 ngày 01/6/2023, đợt 2 ngày 01/10/2023, đợt 3 ngày 01/12/2023.</p> <p>- Quyết định số 101/QĐ/ĐUXS ngày 12/9/2023 kiểm tra Chi bộ phòng TC-LĐ và đồng chí Trần Minh Thanh - Chủ tịch Công ty, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty.</p> <p>- Thông báo số 110/TB/ĐUXS ngày 29/09/2023 kết luận kiểm tra Chi bộ phòng Tổ chức – Lao động và đồng chí Trần Minh Thanh – Chủ tịch Công ty, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty</p> <p>- Kế hoạch số 01/ĐX-KT ngày 12/9/2023 kiểm tra, giám sát tình hình quản lý tài chính tại các Văn phòng đại diện khu vực duyên hải miền Trung của của phòng Kế toán – Tài vụ.</p>	<p>023_11h03p09)_signed%20(1).pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20t%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%83m%20tra%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20PCTN%20-%202023(22_09_2023_13h47p49)_signed(1).pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/01a%20(3).pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/27.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/kehoachlanchuyendot1.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/kehoachlanchuyendot2.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/kehoachlanchuyendot3.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/101.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/110.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/cong-bo-thong-tin/phong-chong-tham-nhung</p>
--	--	---

	<p>- Báo cáo số 137/BC/ĐUXS ngày 01/12/2023 về Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.</p> <p>- Quyết định số 61/QĐ-XSKT ngày 11/7/2023 Về việc cử người lao động tham gia học Lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2023.</p> <p>- Quyết định số 79/QĐ-XSKT ngày 31/8/2023 Về việc cử người lao động tham gia học Lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 33C, năm học 2023 – 2024 (hệ đào tạo không tập trung) tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh – tỉnh Thừa Thiên Huế.</p> <p>- Quyết định số 126/QĐ-XSKT ngày 29/12/2023 về việc tặng Giấy khen cho cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.</p> <p>- Quyết định số 64/QĐ-XSKT ngày 14/07/2023 Về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích trong đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).</p> <p>- Quyết định số 66/QĐ-XSKT ngày 17/07/2023 về việc khen thưởng cá nhân đạt thành tích trong Phong trào thi đua Đợt 1 phần đầu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023 (Người quản lý).</p> <p>- Quyết định số 130/QĐ-XSKT ngày 29/12/2023 v/v khen thưởng đối với các tập thể đạt thành tích hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.</p> <p>- Quyết định số 151/QĐ/ĐUXS ngày 25/12/2023 khen thưởng Đảng viên có thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.</p> <p>- Quyết định số 03/QĐ-XSKT ngày 06/01/2023 v/v</p>	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/137.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/137.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/QD-%20c%E1%BB%AD%20C4%91i%20h%E1%BB%8Dc%20(31_08_2023_15h47p56)_signed(1).pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/126.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/64.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/66.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/130.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/151.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/me</p>
--	--	--

	<p>nâng bậc lương đối với ông Phạm Tùng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 04/QĐ-XSKT ngày 06/01/2023 v/v nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Phước Tuấn. - Quyết định số 31/QĐ-XSKT ngày 13/3/2023 v/v nâng bậc lương đối với ông Đỗ Trí Cao. - Quyết định số 69/QĐ-XSKT ngày 28/7/2023 v/v nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Tử Lượng. <p>- Quyết định số 108/QĐ-XSKT ngày 30/11/2023 v/v nâng bậc lương đối với bà Hồ Thị Hoàng Hiền.</p> <p>- Quyết định số 51/QĐ-XSKT ngày 25/05/2023 Về việc bổ nhiệm ông Trần Đăng Ninh, Phó Trưởng Văn phòng đại diện phụ trách Văn phòng đại diện Công ty tại Bình Định giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Công ty tại Bình Định.</p> <p>- Quyết định số 50/QĐ-XSKT ngày 25/05/2023 Về việc bổ nhiệm ông Đỗ Trí Cao, nhân viên Văn phòng đại diện Công ty tại Phú Yên giữ chức vụ Phó Trưởng Văn phòng đại diện Công ty tại Phú Yên.</p> <p>- Quyết định số 60/QĐ-XSKT ngày 30/06/2023 Về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Hiếu, nhân viên Văn phòng đại diện Công ty tại Thừa Thiên Huế giữ chức vụ Phó Trưởng Văn phòng đại diện Công ty tại Thừa Thiên Huế.</p>	<p>dia/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/03a.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/04b.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/31.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BB%20Hop%20-%20To%20trinh%20NL%20L%C6%B0%E1%BB%A3ng(28_07_2023_13h58p05)_signed.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/Q%C4%90%20T12%20-%20Ho%20Th%E1%BB%8B%20Hoang%20Hien(30_11_2023_15h02p40)_signed.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/51%20(1).pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/50.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/Q%C4%90-%b%E1%BB%95%20nhi%E1%BB%87m%20HIEU(30_06_2023_13h50p46)_signed.pdf</p>
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Thông báo số 124/TB-XSKT ngày 27/3/2023 Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch dự nguồn chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2026, 2026 – 2031. - Thông báo 218/TB-XSKT ngày 05/06/2023 về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch dự nguồn chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2026, 2026 – 2031 - Quyết định số 75/QĐ/ĐUXS ngày 27/06/2023 về việc đưa ra khỏi quy hoạch Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận nhiệm kỳ 2022-2025. 	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/124.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/218.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/75.pdf</p>
B.1.5. Kết quả thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn (ĐM, CĐ, TC)		
B.1.5.1. Việc ban hành văn bản triển khai thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Văn bản số 51/XSKT-TC ngày 02/02/2023 về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, dự thảo mới các quy chế, quy định của Công ty. - Văn bản số 24/KH-KSV ngày 12/01/2023 Kế hoạch kiểm soát năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận. - Văn bản số 02/CTr-TTND ngày 14/02/2023 về Chương trình công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023. - Kế hoạch số 03/TTND-XSKT ngày 14/9/2023 thực hiện công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 tại Công ty. - Văn bản số 128/CTR-XSKT ngày 27/03/2023 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận năm 2023. - Kế hoạch số 19/ĐX-KT ngày 12/9/2023 kiểm tra, giám sát tình hình quản lý tài chính tại các Văn phòng đại diện khu vực duyên hải miền Trung của của phòng Kế toán – Tài vụ 	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/51.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/24.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/Ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%202023.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/03.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/128.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/cong-bo-thong-tin/phong-chong-tham-nhung</p>

	<p>- Kế hoạch số 302/KH-XSKT ngày 22/8/2023 tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.</p> <p>- Kế hoạch số 91/KH/ĐUXS ngày 22/8/2023 Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.</p>	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/KE-HOACH-TU-KIEM-TRA-CONG-TAC-PCTN-TC-2023_sua%20(22_08_2023_13h52p17)_signed(1).pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/91.pdf</p>
<p><i>B.1.5.2. Kết quả thực hiện</i></p>	<p>- Quyết định số 45/QĐ-XSKT ngày 15/5/2023 Ban hành quyết định chi tiêu nội bộ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận.</p> <p>- Quyết định số 35/QĐ-XSKT ngày 31/3/2023 về việc ban hành Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận</p> <p>- Quyết định số 52-QĐ/ĐUXS ngày 27/4/2023 Chuẩn mực đạo đức các mạng của cán bộ, đảng viên, người lao động tại Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận.</p> <p>- Quyết định số 28/QĐ-CĐXS ngày 17/5/2023 V/v ban hành Quy chế làm việc của BCH CĐCS Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2023 – 2028.</p> <p>- Quyết định số 47/QĐ-XSKT ngày 22/5/2023 Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Công ty và Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận.</p> <p>- Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận</p> <p>- Công văn số 172/ND-XSKT ngày 27/3/2024 Phụ lục thỏa ước lao động tập thể</p> <p>- Quyết định số 78/QĐ-XSKT ngày 24/8/2023 Ban</p>	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/45.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/cong-bo-thong-tin/phong-chong-tham-nhung</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/52.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/28.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/quychepphoihop%20di%20kem%2047.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/336.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/172.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/me</p>

	<p>hành Quy chế làm việc của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định số 87/QĐ-XSKT ngày 04/10/2023 Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, Văn phòng đại diện của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận. - Quyết định số 114/QĐ-XSKT ngày 11/12/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận. - Quyết định số 110/QĐ-XSKT ngày 06/12/2023 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận. - Quyết định số 116/QĐ-XSKT ngày 25/12/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-XSKT ngày 04/10/2023 của Công ty ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, Văn phòng đại diện của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận. - Quyết định số 131/QĐ-XSKT ngày 29/12/2023 Ban hành Quy trình trả thưởng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận - Quyết định số 132/QĐ-XSKT ngày 29/12/2023 Ban hành Quy trình phúc tra vé trúng thưởng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận. - Báo cáo số 480/BC-XSKT ngày 20/12/2023 về kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023. - Báo cáo số 474/BC-XSKT ngày 18/12/2023 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng 	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/78.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/QD%20ch%E1%BB%A9c%20tr%C3%A1ch%20nh%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20PCMNV%2C%20VP%C4%90D%2087_signed.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/114.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/110%20(2).pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/cong-bo-thong-tin/phong-chong-tham-nhung</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/cong-bo-thong-tin/phong-chong-tham-nhung</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/132.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC-nam%202023(20_12_2023_14h24p56)_signed.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%</p>
--	--	---

	<p>báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo số 01/BC-TTND ngày 14/02/2023 Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022. - Báo cáo số 01/BC-TTND ngày 16/02/2024 Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023. - Báo cáo số 157/BC-KSV ngày 14/4/2023 hoạt động Kiểm soát viên quý I/2023. - Báo cáo số 262/BC-KSV ngày 14/7/2023 hoạt động Kiểm soát viên quý II/2023. - Báo cáo số 374/BC-KSV ngày 13/10/2023 hoạt động Kiểm soát viên quý III/2023. - Báo cáo số 490/BC-KSV ngày 26/12/2023 Báo cáo hoạt động Kiểm soát viên năm 2023. - Báo cáo số 340/BC-XSKT ngày 22/9/2023 Kết quả tự kiểm tra công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Công ty. - Báo cáo số 134/BC/ĐUXS ngày 29/11/2023 Kết quả tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023. 	<p>20PCTN%202023%20BAN%20CSD(18_12_2023_11h03p09)_signed%20(1).pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/01a.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20Ban%20Thanh%20tra%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%202022.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20KSV%20qu%C3%AD%20I-2023.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20KSV%20qu%C3%AD%20II-2023.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20KSV%20qu%C3%AD%20III-2023.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20KSV%20n%C4%83m%202023.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20t%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%83m%20tra%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20PCTN%20-%202023(22_09_2023_13h47p49)_signed(1).pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/134.pdf</p>
B.1.6. Kết quả thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích (XDLI)		
B.1.6.1. Việc ban hành văn bản triển khai thực hiện	- Kế hoạch số 151/KH-XSKT ngày 11/04/2023 về Kiểm soát xung đột lợi ích tại Công ty TNHH một	http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/151(1)

	<p>thành viên Xô số kiến thiết Ninh Thuận.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch số 152/KH-XSKT ngày 11/04/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. - Kế hoạch số 15/KH/ĐUXS ngày 19/01/2023 về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp năm 2023. 	<p>.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/152.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/15.pdf</p>
B.1.6.2. Kết quả thực hiện	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo số 481/BC-XSKT ngày 20/12/2023 về kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa “xung đột lợi ích” năm 2023 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. - Báo cáo số 480/BC-XSKT ngày 20/12/2023 về kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023. - Báo cáo số 474/BC-XSKT ngày 18/12/2023 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ. 	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20OXUNG%20DOT%20LOI%20ICH%202023(20_12_2023_14h27p49)_signed.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC-nam%202023(20_12_2023_14h24p56)_signed.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20PCTN%202023%20BAN%20CSD(18_12_2023_11h03p09)_signed%20(1).pdf</p>
B.1.6.3. Kết quả giải quyết XDLI	Không có trường hợp giải quyết xung đột lợi ích tại đơn vị.	
B.1.7. Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của CB, CC, VC		
B.1.7.1. Việc ban hành kế hoạch	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch ngày 17/5/2023 sắp xếp, luân chuyển người lao động tại Văn phòng đại diện tại các tỉnh đợt 1 ngày 01/6/2023, đợt 2 ngày 01/10/2023, đợt 3 ngày 01/12/2023. 	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/kehoachluanchuyendot1.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/kehoachluanchuyendot2.pdf http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/kehoachluanchuyendot3.pdf</p>
B.1.7.2. Kết quả thực hiện	Thực hiện điều động, luân chuyển 07 người lao động vừa phục vụ hoạt động kinh doanh vừa góp phần phòng ngừa tham nhũng.	

B.1.8. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử	<p>- Báo cáo số 480/BC-XSKT ngày 20/12/2023 về kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023.</p> <p>- Báo cáo số 474/BC-XSKT ngày 18/12/2023 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ.</p> <p>- Quyết định số 52-QĐ/ĐUXS ngày 27/4/2023 Chuẩn mực đạo đức các mạng của cán bộ, đảng viên, người lao động tại Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xô số kiến thiết Ninh Thuận.</p>	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC-nam%202023(20_12_2023_14h24p56)_signed.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/BC%20PCTN%202023%20BAN%20CSD(18_12_2023_11h03p09)_signed%20(1).pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/52.pdf</p>
B.1.9. Kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN)		
<i>B.1.9.1. Ban hành kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai TSTN.</i>	<p>- Kế hoạch số 471/KH-XSKT ngày 15/12/2023 Triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn năm 2023 tại Công ty TNHH một thành viên xô số kiến thiết Ninh Thuận.</p>	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/KH-%20Ke%20khai%20tai%20san%202023(15_12_2023_10h00p59)_signed.pdf</p>
<i>B.1.9.2. Kết quả kê khai, công khai bản kê khai TSTN</i>	<p>- Văn bản số 8/XSKT-HC ngày 02/01/2024 Biên bản v/v công khai niêm yết bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023.</p> <p>- Báo cáo số 32/BC-XSKT ngày 11/01/2024 Kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023.</p> <p>- Văn bản số 350/BB-XSKT ngày 26/09/2023 Biên bản v/v niêm yết công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với có người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập hàng năm tại Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận.</p>	<p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/08.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/32.pdf</p> <p>http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/350(1).pdf</p>
<i>B.1.9.3. Việc ban hành, phê duyệt kế hoạch xác minh TSTN</i>	Không.	
<i>B.1.9.4. Kết quả xác minh TSTN</i>	Không.	
B.1.10. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của TTg CP Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình		

trạng nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Chỉ thị 10)		
<i>B.1.10.1. Kế hoạch năm 2023 triển khai thực hiện Chỉ thị 10</i>	- Kế hoạch số 152/KH-XSKT ngày 11/04/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.	http://www.xosoninhthuan.com.vn/content/media/images/upload/ckfinder/files/BaoCao/152.pdf
<i>B.1.10.2. Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về tình trạng nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc</i>	Trong năm Công ty không nhận được đơn thư khiếu nại, phản ánh.	
<i>B.1.10.3. Kết quả xử lý vi phạm Chỉ thị 10</i>	Trong năm Công ty không nhận được đơn thư khiếu nại, phản ánh.	
C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG		
C.1. Việc phát hiện hành vi tham nhũng	Năm 2023 Công ty không phát hiện hành vi tham nhũng.	
C.1.1. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, giám sát, thanh tra		
C.1.2. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo		
C.1.3. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra, truy tố, xét xử		
C.2. Việc xử lý tham nhũng	Năm 2023 Công ty không phát hiện hành vi tham nhũng.	
C.2.1. Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân do để xảy ra TN		
<i>C.2.1.1. Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức do để xảy ra tham nhũng.</i>		
<i>C.2.1.2. Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân có hành vi TN</i>		
C.2.2. Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng		
<i>C.2.2.1. Kết quả xử lý qua điều tra</i>		
<i>C.2.2.2. Kết quả xử lý qua truy tố</i>		

<i>C.2.2.3. Kết quả xử lý qua xét xử</i>		
C.2.3. Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng.		
<i>C.2.3.1. Hình thức khiển trách</i> <i>Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm)</i>		
<i>C.2.3.2. Hình thức cảnh cáo</i> <i>Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm)</i>		
<i>C.2.3.3. Hình thức cách chức</i> <i>Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm) hoặc đặc biệt nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình)</i>		
C.3. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN	Năm 2023 Công ty không phát hiện hành vi tham nhũng.	
C.3.1. Kết quả xử lý vi phạm trong thực		

hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị (Điều 81 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)		
C.3.2. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn (Điều 82 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)		
C.3.3. Kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Điều 83 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)		
C.3.4. Kết quả xử lý vi phạm quy định về xung đột lợi ích (Điều 84 – NĐ 59/2019/NĐ-CP)		
C.3.5. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác (Khoản 2 – Điều 94 Luật PCTN)		
C.3.6. Kết quả xử lý vi phạm quy định về báo cáo, xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng (Điều 85 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)		
C.3.7. Kết quả xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai TSTN (Điều 20 – Nghị định 130/2020/NĐ-CP)		
C.3.8. Kết quả xử lý hành vi vi phạm khác trong kiểm soát TSTN (Điều 21 – Nghị định 130/2020/NĐ-CP)		
D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HỒI TIỀN, TÀI SẢN THAM NHŨNG	Năm 2023 Công ty không phát hiện hành vi tham nhũng.	
D.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, phản ánh		
D.1.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra		

D.1.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác giải quyết đơn tố cáo, phản ánh		
D.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án		
D.2.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử		
D.2.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án		

Đường dẫn văn bản chứng minh: <http://www.xosoninhthuan.com.vn/cong-bo-thong-tin/phong-chong-tham-nhung> năm 2023

**Phụ lục TỔNG HỢP CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2023**

STT	Số Quyết định	Ngày ký	Tên văn bản
1	23/QĐ-XSKT	02/02/2023	Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phúc lợi của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận
2	35/QĐ-XSKT	31/03/2023	Quyết định về việc ban hành Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận
3	52/QĐ/ĐUXS	27/4/2023	QUY ĐỊNH Chuẩn mực đạo đức các mạng của cán bộ, đảng viên, người lao động tại Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận
4	45/QĐ-XSKT	15/05/2023	Quyết định Ban hành quyết định chi tiêu nội bộ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận
5	28/QĐ-CĐXS	17/5/2023	Quyết định V/v ban hành Quy chế làm việc của BCH CĐCS Công ty TNHH MTV XSKT Ninh Thuận nhiệm kỳ 2023 - 2028
6	47/QĐ-XSKT	22/5/2023	QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Công ty và Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận
7	336/QĐ-UBND	23/06/2023	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận

8	239/PL	28/6/2023	Phụ lục thỏa ước lao động tập thể
9	78/QĐ-XSKT	24/08/2023	QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận
10	87/QĐ-XSKT	04/10/2023	QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, Văn phòng đại diện của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận
11	114/QĐ-XSKT	11/12/2023	Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận
12	110/QĐ-XSKT	06/12/2023	Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận.
13	116/QĐ-XSKT	25/12/2023	QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-XSKT ngày 04/10/2023 của Công ty ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng chuyên môn, Văn phòng đại diện của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Ninh Thuận
14	131/QĐ-XSKT	29/12/2023	Quyết định Ban hành Quy trình trả thưởng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận
15	132/QĐ-XSKT	29/12/2023	Quyết định Ban hành Quy trình phúc tra vé trúng thưởng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận
